

AITจ่อแตกพาร์1บาท รับทุน'มาร์คโมเบียส'

• สนใจลงทุน 10-15% - แจกวอร์เพิ่มฟรีไฟล์ต

แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยีลิงแตกพาร์ 1 บาท พร้อมแจก วอร์เรนต เพิ่มสภาพคล่องรับการลงทุนของกองทุนเทมเฟิลตัน 10-15% ฟรังชอปพืดต่ำ แต่กำไรสูง ด้านโบรกฯให้เป้าหมาย 148 บาท

แหล่งข่าวจากที่ปรึกษาทางการเงิน เผยว่า กองทุนเทมเฟิลตัน อีเมอร์จิง มาร์เก็ตส์ กองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย นายมาร์ค โมเบียส ประธานบริหาร ได้เจรจากับบริษัท

วันต่อ
29

AIT

แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา เพื่อขอลงทุนในหุ้น AIT ประมาณ 10-15% โดยให้บริษัท AIT เพิ่มสภาพคล่องในตลาดฯก่อน

"มาร์ค โมเบียส สนใจที่จะลงทุนหุ้น AIT ประมาณ 10-15% แต่ตอนนี้สภาพคล่องค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงอยากให้บริษัทเพิ่มสภาพคล่องก่อน"

โดยบริษัท AIT ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว และเสนอแนะให้บริษัทแตกพาร์ จากปัจจุบัน พาร์ 10 บาท เป็นพาร์ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น รวมทั้งการออกวอร์เรนตอีกจำนวนหนึ่ง หรืออาจขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับกองทุนเทมเฟิลตัน

ส่วนสาเหตุที่กองทุนเทมเฟิลตันสนใจลงทุนหุ้น AIT เนื่องจากเป็นหุ้นที่ค่อนข้าง

ถูก PE ต่ำแค่ 19.18 เท่า เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มาร์ค โมเบียส ลงทุนในภูมิภาคที่ PE สูงถึง 40-50 เท่า

นอกจากนี้ บริษัทยังมี Backlog อีกเป็นจำนวนมาก มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง หลังร่วมมือกับบมจ.ลือกลชลีย์ ลงทุนในพม่า โดยปีนี้บริษัทจะมีรายได้และกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ให้ราคาเป้าหมาย AIT ที่ 148 บาท มี Upside gain 73% โดยมองระดับการเติบโตของกำไรเฉลี่ยที่ 22% ต่อปี อิง PEG ที่ 0.9 เท่า พร้อมเงินปันผลตอบแทนที่ 6.7% ต่อปี แนะนำ "ซื้อ"

ทั้งนี้ จากผลการชะลอโครงการลงทุนของหน่วยงานรัฐในปี 2555 ส่งผลให้ AIT มี Backlog รอรับรู้เป็นรายได้ในปี 2556 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หนุนกำไรอาจทำระดับสูงสุดใหม่ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเห็นการเติบโตของกำไรที่โดดเด่น มากกว่าที่ประเมินจากเม็ดเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ของรัฐบาล และธุรกิจร่วมทุนทางด้านโทรคมนาคมและพลังงานในพม่า ซึ่งยังไม่รวมในประมาณการ เป็นหุ้นที่มีการเติบโตโดดเด่น ROE เฉลี่ย 34% ต่อปี ผลตอบแทนปันผลสูงกว่า 6% ซื้อขายที่ PER 2556 ต่ำเพียง 11.6 เท่า (กลุ่ม ICT เฉลี่ยอยู่ที่ 20 เท่า) ■